

Một trong những nguyên tắc ngầm của vợ chồng nghệ sĩ Xuân Hinh để giữ lửa hôn nhân đó là: “Chồng thắng là vợ phải chùng/ Hai bên cùng thắng là cùng đứt dây”.

N TUỆ LÂM

“Nhịn” vợ để gia đình ấm êm

Trong số các nghệ sĩ sân khấu hoạt động ở lĩnh vực chèo lẫn hài kịch, có lẽ nghệ sĩ Xuân Hinh là trọn vẹn nhất về mọi đường. Ông vừa có một sự nghiệp rực rỡ, vừa có một gia đình hạnh phúc. Ở thời điểm hiện tại, Xuân Hinh đang sở hữu một gia cơ khiến nhiều người phải thòm thèm, mơ ước. Cách đây 2 năm, con gái ông cũng đã lên xe hoa và ông đang mong chờ sớm được lên chức ông ngoại.

Nghệ sĩ Xuân Hinh quen biết bà Phương Lan - con gái phố Hàng Buồm (Hà Nội) năm 1993, đến năm 1995 họ mới kết hôn. Trước đó, vợ nam nghệ sĩ làm nghề kế toán nhưng sau khi kết hôn, bà lui về làm hậu phương cho chồng “chinh chiến” nghệ thuật.

Nghệ sĩ Xuân Hinh từng chia sẻ: “Ngày trước, vợ tôi làm kế toán nhưng lấy chồng xong ở nhà làm kế toán tại gia (nội trợ). May mắn là vợ đảm đang nên tôi tập trung hết mình cho nghệ thuật. Tôi làm được đồng nào là nuôi vợ nuôi con. Có bao nhiêu bà ấy cầm hết. Mơ là bà ấy đuổi ra khỏi nhà. Thế nên, tôi đem tiền về còn phải đưa bằng hai tay”.

Sống với nhau hơn 30 năm, có với nhau hai mặt con (một trai, một gái) nhưng bà xã của nghệ sĩ Xuân Hinh rất hiếm khi xuất hiện trước

Xuân Hinh bật mí chuyện “giữ lửa” hôn nhân, diễn không cát-sê



☞ Gia đình hạnh phúc của vợ chồng Xuân Hinh. T.L

công chúng. Những gì người hâm mộ biết về bạn đời của nam nghệ sĩ đều thông qua những lời chia sẻ của chính ông. Thời gian gần đây, nghệ sĩ Xuân Hinh rất hay chia sẻ hình ảnh hoặc clip có cả vợ, con gái, con trai và con rể. Thông qua những hình ảnh này có thể thấy, bà xã của “kẻ chọc cười dân dã” Xuân Hinh vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp và trẻ trung.

Nghệ sĩ Xuân Hinh từng tâm sự, có thời điểm ông bận bịu với hàng loạt show diễn nên vắng nhà thường xuyên. Vì thế mà nhiều khi vợ ông cũng không được vui. Cứ hễ “tối nào về cũng thấy bà ấy làm bà làm bầm là tôi biết điều im lặng ngay, không dám bật câu nào”.

N

Nghệ sĩ Xuân Hinh cho rằng, việc nhường nhịn, chiều chuộng bà xã hết lòng chính là bí quyết lớn nhất giúp ông giữ gìn hạnh phúc hôn nhân và gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Nghệ sĩ Xuân Hinh thú nhận, 30 năm sống với nhau, ông chưa bao giờ dám nói to với vợ một câu, không bao giờ dám bật vợ để giữ cửa nhà êm ấm: “Không đại gì mà làm phật ý vợ. Tôi nhịn bà ấy như nhịn cơm sống, chưa bao giờ dám làm điều gì khiến cho bà ấy buồn. Vì thế lúc nào bà ấy cũng vui”. Và ông cho rằng, một trong những nguyên tắc mà gia đình nào cũng nên lưu ý để giữ sự ấm êm: “Ở trong gia đình đã quy định “Chồng

thắng là vợ phải chùng/ Hai bên cùng thắng là cùng đứt dây”.

“Nói xấu” vợ là vậy, nhưng Xuân Hinh không ngại dành cho người vợ quyền lực những lời có cánh. Với vợ không chỉ là người giữ tay hòm chìa khóa trong nhà mà còn là người nam nghệ sĩ “kính sợ”. “Vua hài đất Bắc” khẳng định, sau khi lấy vợ, anh ít khi phải đụng tới việc nhà vì vợ chiều chồng, thường giành làm hết. Xuân Hinh tâm sự: “Giờ bà ấy mà bỏ thì ai nấu cơm cho ăn, thuê người giúp việc thì tốn kém lắm, nghĩ đến kinh tế phải cẩn thận chịu đựng. Bà ấy và các con lại về hết một phe, sau này có đâu có rể nữa, “năm đánh một không chột cũng què”. Bà ấy mà đi đâu khoảng nửa tháng là tôi... lao đao lắm. Mọi người cứ thử tính xem, giờ mà thuê giúp việc, trả lương đến 10 triệu đồng thì cũng sao bằng vợ mình cơm bưng nước rót cho mình được”.

Trọng những người tài hoa

Xuân Hinh cho biết, giờ có tuổi rồi nên ông không đi diễn nhiều như trước. Ông vẫn nhận được nhiều lời mời biểu diễn nhưng ông không nhận. Vì ông quan niệm, giờ có tuổi rồi, cái gì phù hợp với sức khỏe thì mới nhận.

Nam nghệ sĩ cũng khẳng định, ông đi diễn không vì cát-sê thế nhưng người ta vẫn đồn ông “hét” giá cát-sê trên trời. Dẫu vậy,

với những show cần phải lấy tiền thì ông cũng không ngại gì mà đưa ra mức cát-sê tương xứng. “Tôi vẫn hay trêu khi người ta mời mà hỏi giá cát-sê bao nhiêu rằng: “Gái đẹp không có giá. Từ 0 đồng đến vô biên”. Như đợt vừa rồi ca sĩ Anh Thơ liên hệ mời tôi diễn trong liveshow của cô ấy ở Thanh Hóa, cứ hỏi tôi lấy cát-sê bao nhiêu để cô ấy chuyển tiền, tôi bảo luôn: “Không tiền nông gì cả. Anh nhận là nhận, diễn là cứ diễn thôi”.

“Tôi là người ưa cái đẹp và rất trân trọng những người tài hoa. Nên nếu nghệ sĩ mà diễn vì tình yêu nghệ thuật, vì mục đích cao cả thì tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ vô tư. Tiền đối với tôi không quan trọng. Khi đi diễn, thấy show mà không có khán giả hoặc mưa gió không ai xem là tôi không hỏi cát-sê. Không cần phải xin tôi cũng tự động gọi đến để cho tiền, thế nên ai gặp tôi cũng vui vẻ” - Xuân Hinh nói.

Trước câu hỏi nhiều người đồn đoán Xuân Hinh rất giàu, là đại gia ngầm của làng sân khấu phía Bắc, nam nghệ sĩ trả lời rằng: “Người ta bảo tôi là đại gia chứ gì, cứ coi như vậy đi. Đại gia đấy nhưng mà là da bọc xương, là già da dầy. Tôi vẫn ví von cuộc đời của người nghệ sĩ như con gà trong chuồng nháy ra cục ta cục tác, bới bới đào đào chẳng được bao nhiêu. Nhưng mà mình cũng chỉ cần có thể thôi, mình chi tiêu ăn uống đơn giản, chẳng cần gì nhiều”.